

**TRƯỜNG THCS CỤ KHÔI HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Sáng ngày 6 tháng 11 năm 2023, trường THCS Cụ Khôi đã long trọng tổ chức Lễ phát động tuyên truyền và hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023.



Theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, ngày 09 tháng 11 hàng năm được quy định là Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của xã hội. Sáng ngày 6 tháng 11 năm 2023, trong tiết sinh hoạt dưới cờ, trường THCS Cụ Khôi đã long trọng tổ chức Lễ phát động tuyên truyền và hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023. Tham dự hoạt động có các thầy cô giáo trong Hội đồng sư phạm cùng toàn thể học sinh nhà trường. Có thể nói Ngày Pháp luật đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội của toàn dân, đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội. Ngày Pháp luật đang góp phần xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đổi mới, hội nhập, năng động; tôn trọng và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân theo đúng tư tưởng dân chủ - pháp quyền mà Chủ tịch Hồ hằng mong muốn.

Trong những năm qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được nhân rộng và triển khai thực hiện hiệu quả tại các trường học trên địa bàn quận Long Biên. Thông qua “Ngày pháp luật”, các nhà trường đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, giúp cho những chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến gần với người dân hơn và dễ dàng đi vào cuộc sống, để mọi người đều “Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền.



Học sinh trường THCS Cự Khối tham gia hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mở đầu buổi lễ, cô giáo Đỗ Thị Thu Hương – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, qua đó giáo dục học sinh ý thức thượng tôn Pháp luật.



Cô giáo Đỗ Thị Thu Hương – Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ

Sau khi được nghe giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thầy và trò trường THCS Cự Khối đã có buổi giao lưu học hỏi về những kiến thức Pháp luật về an toàn giao thông, bạo lực học đường....do cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh – Giáo viên tổ xã hội thực hiện.



Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh thực hiện tuyên truyền, giao lưu với học sinh

Trong thời gian giao lưu, ngoài việc được củng cố khắc sâu những đơn vị kiến thức Pháp luật đã được học trong quá trình học tập mà các em còn được chia sẻ, nêu lên những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân trước các hành vi vi phạm pháp luật đồng thời thể hiện sự quyết tâm của mình trong vi thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của Hiến pháp và Pháp luật.



Học sinh trường THCS Cự Khối tích cực tham gia giao lưu tìm hiểu kiến thức Pháp luật

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi người chúng ta phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống.